



دفتر مقام معظم رهبری

## บรรดาอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิจัยเข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม - 22

/Jun/ 2016

บรรดาอาจารย์ ปัญญาชน และนักวิจัยระดับมหาลัยได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งในการพบปะครั้งนี้ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า ส่วนสาธารณะแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์และการวิจัย ด้วยการวาดแผนบนเป้าหมายสี่สิบปีของระบอบอิสลามเพื่อให้บรรลุสถานะของระบบอิสลามอิหร่าน "อำนาจ เกียรติ อิสระ เครื่องครัดในศาสนา มันคง ผู้ความยุติธรรม มีการปกครองแบบประชาธิปไตย สะอาดบริสุทธิ์ ต่อสู้ เสียสละ และความยำเกรง" ของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นรากฐานของอุดมคติอันสูงส่งเหล่านี้ และกล่าวย้าว่า

"การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราการเจริญเติบโตทางวิชาการและศูนย์วิทยาศาสตร์"

"การสร้างและสนับสนุนให้เกิดความรู้ลึกซึ้งด้านความภาคภูมิใจแห่งอิหร่าน-อิสลามในตัวตนของเยาวชน."

"นักวิชาการและนักศึกษาต้องเป็นนักการปฏิวัติ" และ "บทบาทที่แท้จริงของผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่สงครามเย็น" เหล่านี้เป็นหนึ่งในข้อกำหนดของระบอบอิสลามที่จะทำให้เกิดกลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกทางวิทยาศาสตร์และเป็นแบบอย่างของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ควบคุมด้วยจิตวิญญาณศาสนาอิสลาม

ในการพบปะครั้งนี้ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ย้ำอีกครั้งกรณีการจัดประชุมกับนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเคารพและให้เกียรติต่อศาสตร์วิทยาศาสตร์และอาจารย์วิทยาศาสตร์มหามบัณฑิต โดยชี้ถึงช่องทางการสื่อสารกับนักวิชาการและนักศึกษาว่า การจัดประชุมในลักษณะเช่นนี้นอกเหนือจากจะเป็นสัญลักษณ์แล้ว ยังเป็นภาพลักษณ์โดยรวมของวาทกรรมความคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัย

จากนั้นท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้การมองไปยังอนาคตของประเทศ เป็นหนึ่งในความกังวลของบรรดาผู้รู้ ปัญญาชนและระดับชนชั้นนำของแต่ละประเทศ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า การกำหนดวิชั่นและวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำการปกครองและบริหารประเทศอันเป็นหน้าที่ของนักศึกษาในอนาคตข้างหน้า ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในความพยายามทางวิทยาศาสตร์

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า ประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และกล่าวเสริมว่า วัตถุประสงค์ของการศึกษาความรู้และการมีมะอริฟัตจากสถาบันการศึกษาถึงมหาวิทยาลัยนั้นเป็นงานหลักเพื่อให้บรรลุอนาคตที่ต้องการของประเทศ

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ตั้งคำถามว่า สำหรับอิหร่านใน 20 ปีข้างหน้า มีความคาดหวังและความพึงปรารถนาอันใดในอนาคต หากต้องการเห็นในอนาคตที่แข็งแกร่งแล้ว อิหร่านอันเกียรติ อิสระ เครื่องศาสนา มันคง มีความยุติธรรม ประชาธิปไตยแบบศาสนา สะอาดบริสุทธิ์ มีความเห็นอกเห็นใจและคุณงามความดีและความยำเกรงแล้ว ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมหาลัยที่จะต้องเสริมสร้างองค์ประกอบตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่ออบรมเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความศรัทธาอย่างแท้จริง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

ถือว่าหากมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ให้ความสำคัญของตัวชี้วัดเหล่านี้ในอนาคตอิหร่านจะกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งร้างในด้านวัฒนธรรม และจะประจักษ์ในการเกิดช่องว่างทางสังคม การเมือง ชาติพันธุ์ ศาสนา ระบบชนชั้นสูงและอธิปไตย อย่างแน่นอน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า นี่คือผลดังกล่าวในอนาคตของประเทศที่มีความมั่งคั่งควบคู่กับหุบเขาแห่งความทุกข์ยากและความสับสนวุ่นวายและการกีดกันซึ่งเห็นตัวอย่างเห็นได้ชัดในสังคมอเมริกา หรือ สังคมแห่ง Wall Street ของอเมริกา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าว ในอนาคตเช่นนี้ ทุกชนชั้นของสังคมจะไม่ได้ได้รับความเจริญรุ่งเรือง และประเทศก็จะกลายเป็น Wall Street ของอิหร่าน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้สรุปเนื้อหาในส่วนี้ และได้กล่าวว่า นั่นคือเหตุผลที่ฉันได้ย้ำเตือนอยู่เสมอในเรื่องของมหาลัย การศึกษา อาจารย์และการกระทรวงศึกษาธิการ เพราะว่า การบรรลุสู่ความสำเร็จในอนาคตที่ต้องการของอิหร่านนั้น จำต้องอาศัยการตรึงบิยะห์ฟีลกรอบม มนุษย์ที่มีความรู้ มีความอดทน นักต่อสู้ในแนวทางของพระองค์ ชำนาญการ และกล้าหาญ



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้รับการอบรมในมหาวิทยาลัย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้อธิบายสิ่งจำเป็นในการฝึกอบรมเยาวชนคนหนุ่มสาวดังกล่าวในมหาวิทยาลัย ว่า "ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์" "วินัยคุณธรรม" "ความยับยั้งชั่งใจทางศาสนา" "วิสัยทัศน์ทางการเมือง" และ "สร้างความรู้สึกแห่งตนและความภาคภูมิใจ." ในสภาพแวดล้อมของมหาลัย เหล่านี้คือสิ่งจำเป็นของขั้นตอนที่สำคัญ

ท่านผู้นำสูงสุดได้ย้ำถึงประเด็น "ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์" และเน้นถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเร็วในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ว่า เมื่อไม่นานนี้ ข้าพเจ้าก็ทำการเตือนเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเจริญเติบโตทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว เนื่องจากว่าเมื่อความเร็วอยู่ในระดับต่ำกว่าขีดเซาะระยะทางความล่าช้าทางวิทยาศาสตร์ก็จะไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจาก ต้องเพิ่มความเร็วในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการชะลอตัวของบางส่วนในการเจริญเติบโตของตะวันตก ว่า หากอัตราการเจริญเติบโตของตะวันตกลดลง นั่นก็เป็นเพราะเหตุผลที่พวกเขาได้ใช้ศักยภาพของพวกเขามากพอแล้ว แต่ที่เราจำเป็นต้องทนแทนและชดเชยความล่าช้าของเราที่มีระยะห่างกลับและเจ็ดสิบปีที่ถูกกักขังโดยรัฐบาลที่ทรยศและละเลย เพื่อจะทำให้การแข่งขันระดับโลกเราเท่านั้นให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและถึงจุดสุดยอดของการพัฒนา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงบทบาทของอาจารย์ในการสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็ง "อัตลักษณ์ตัวตนของชาวอิหร่านอิสลาม" ในหมู่นักศึกษา และกล่าวเสริมว่า บรรดาอาจารย์สามารถนำเสนอและอธิบายความก้าวหน้าในด้านการบิน อวกาศ นาโน เทคโนโลยีนิวเคลียร์เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ ในการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้สึกแห่งความเป็นตัวตนในหมู่นักศึกษา

ท่านผู้นำสูงสุดย้ำว่าการสร้างความรู้สึกแห่งความด้อยกว่าและความแตกต่างในหมู่นักศึกษาถือเป็นการทรยศ และกล่าวย้ำว่า บรรดานักศึกษาควรระภาคภูมิใจในการเป็นชาวอิหร่าน มุสลิมและนักปฏิวัติ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า แม้ว่าเราจะมีความล่าช้าทางประวัติศาสตร์ในด้านของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แต่ด้วยความพยายามของบรรดาเยาวชนของประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถนั้นจะสามารถชดเชยความล่าช้าอันนี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงบางรายงานการบันทึกฐานข้อมูลและวารสารระดับโลกในแง่ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในอิหร่าน ว่า ในรายงานฉบับนี้ได้เอ่ยและชี้ถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของอิหร่านด้วย เช่น "การพัฒนาที่น่าทึ่งและรวดเร็วในอิหร่าน" "อิหร่านเป็นมหาอำนาจใหม่ด้านวิทยาศาสตร์", "อิหร่านพยายามที่จะพัฒนาให้กลายเป็นเศรษฐกิจฐานทรัพยากรไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้" และ "ความก้าวหน้าของอิหร่านในเซลล์ต้นกำเนิด วิทยาศาสตร์ นิวเคลียร์อวกาศ. - พื้นที่แลกเปลี่ยนพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ" ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้ควรจะมีการนำเสนอให้กับบรรดาเยาวชนรุ่นใหม่ และนอกเหนือจากปลูกจิตสำนึกและอัตลักษณ์แล้วยังจะสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นชาวอิหร่านอีกด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า คำพูดใหม่ของระบอบการปกครองอิสลาม ในแบบประชาธิปไตยอิสลามนั้นถือเป็นเรื่องดีและภาคภูมิใจอีกประการหนึ่ง และกล่าวย้ำว่า ระบอบอิสลามของอิหร่านถือเป็นรัฐบาลแห่งแรกที่น่าเสนอระบอบประชาธิปไตยแบบศาสนาอิสลามและจิตวิญญาณ

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวว่า ระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก ในความเป็นจริงแล้วเป็นพรรคของระบอบประชาธิปไตย และพรรคต่างๆในตะวันตกจะแพร่กระจายเครือข่ายในหมู่ประชาชน มากกว่า และสโมสรทางการเมืองจะประกอบด้วยบรรดานักการเมืองและนักธุรกิจและนักลงทุน

ถ้าความจริงจะบอกเล่าของความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนหนุ่ม เขาจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง และถ้าพวกเขาจะไปเรียนต่อต่างประเทศ จะกลับมาแน่นอนสำหรับความรู้สึกของตัวตนและความภาคภูมิใจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า หากข้อเท็จจริงแห่งความภาคภูมิใจถูกนำเสนอให้บรรดานักศึกษาแล้ว พวกเขาจะไม่มีความรู้สึกต้องระบอบของตะวันตก และหากพวกเขาได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ พวกเขาจะต้องกลับคืนมา



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

เนื่องจากว่ามีความรู้สึกในอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจ

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงอัตลักษณ์ อิสลามในมหาวิทยาลัยว่า บรรดาเจ้าหน้าที่มหาลัยควรดำเนินการกับทุกการกระทำ และทุกประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน เช่น การจัดค่ายที่ปะปนระหว่างชายหญิงที่ทำลายอัตลักษณ์ของอิสลาม ก็จะต้องจัดการกับมัน

วิสัยทัศน์ทางการเมืองและนโยบายในมหาวิทยาลัย

เป็นอีกสิ่งจำเป็นในการที่จะทำให้อิหร่านบรรลุและประสบความสำเร็จในอนาคตที่ต้องการ ซึ่งท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า ชาวเจ้าได้ยื่นเตือนการดำเนินการทางการเมืองในมหาลัย แม้กระทั่งที่ผ่านมาชาวเจ้าก็ได้พูดว่า "ขอพระองค์ทรงสาปแช่งทุกคนที่ทำการรวมตัวกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในมหาวิทยาลัย "

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ในวันนี้ โกรธและไม่พอใจมาก ต่อคำพูดเช่นนี้ แต่แรงจูงใจของพวกเขาเพื่อป้องกันไม่ให้งานทางการเมืองในมหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการพูดถึงในประเด็นของมหาลัยอย่างโอ้อวดและหลากหลายก็ตาม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า

สภาพแวดล้อมของมหาลัยคือสภาพแวดล้อมแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดและความท้าทายและการหารือ และกล่าวเสริมว่า การมีแวดล้อมเช่นนี้ในมหาลัยสำหรับยุคแห่งการมีพลังของบรรดานักศึกษานั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่า จะใช้ประโยชน์จากแวดล้อมนี้ในการต่อต้านการปฏิวัติอิสลาม และค่านิยมของการปฏิวัติ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า มหวิทยาลัยและบรรดานักศึกษาจะต้องเป็นนักริวัติ

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงบางรายงานกรณีแนวโน้มในค่านิยมที่มีต่อการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านในบางมหวิทยาลัย ว่า เจ้าหน้าที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องมีความระมัดระวังให้มาก อย่าให้มหวิทยาลัยกลายเป็นสถานที่สำหรับการสร้างแนวคิดและค่านิยมที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิวัติ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่า การมีแวดล้อมแห่งการปฏิวัติ

เคร่งครัดศาสนาและการรำลึกถึงชื่อและอุดมการณ์ของท่านอิมาม โคมัยนี(รฎ)นั้น เป็นข้อจำเป็นที่ชัดเจนในมหวิทยาลัย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า อย่างไรก็ตามมหวิทยาลัยไม่ควรสร้างบรรยากาศของการบีบบังคับและการรักษาความปลอดภัย แต่ควรสร้างบรรยากาศแห่งการปฏิวัติและการเคร่งครัดในศาสนาในรูปแบบลักษณะที่ชาญฉลาด

"การดูแลรักษาจิตวิญญาณแห่งความหวังและความเบิกบานในสภาพแวดล้อมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และการวิจัย "

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน", "การชี้นำเอกสารแนวทางในการตอบสนองความต้องการของประเทศ "

"ความจำเป็นในการอธิบายแผนที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมสำหรับนักวิชาการและทำให้มันกลายเป็นโปรแกรม" และ

"เน้นย้ำในประเด็นมนุษยศาสตร์อิสลาม" เหล่านี้เป็นข้อกำชับและชี้แนะจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามที่มีต่อบรรดาเจ้าหน้าที่

"ความสำคัญของการเจรจาต่อรองทางวิทยาศาสตร์" เป็นอีกคำชี้แนะหนึ่งขอท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามที่มีต่อบรรดาเจ้าหน้าที่ พร้อมกันนี้ว่า การเจรจาต่อรองและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญและเราเห็นด้วยกับมัน แต่เราจะต้องระมัดระวัง อย่าหลงกล และอย่าเปิดโอกาสการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่จะกลายเป็นประตูสำหรับการแทรกซึมในความมั่นคงของประเทศ เพราะศัตรูจะใช้ทุกวิถีการ รวมทั้งสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เพื่อการแทรกซึม และมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตที่ผ่านมาและยังคงมองเห็นได้ในบางกรณีในวันนี้

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า เศรษฐกิจแบบยั่งยืน

เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างศักดิ์ศรีแห่งชาติและการคลี่คลายปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และย้ำว่า บางคนบอกว่า ด้วยการเน้นย้ำอยู่เสมอเกี่ยวกับเกียรติแห่งชาติว่าแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาค่าความต้องการของชุมชนในปัจจุบันได้อย่างไร ซึ่งเราสามารถให้คำตอบว่า แนวทางเดียวที่จะสามารถเยียวยารักษา

คือการดำเนินงานที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและถูกต้องตามนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและยืนหยัด

"รู้ถึงความสำคัญของกิจกรรมทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย" ก็เป็นอีกคำชี้แนะหนึ่งจากท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามในครั้งนี้



ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวเสริมว่า ทั้งนี้กิจกรรมและงานวัฒนธรรมนั้น ไม่ใช่งานคอนเสิร์ตหรือการเต้นรำในวิทยาลัย  
ทว่าบรรดาเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเปิดโอกาสและช่องทางให้กับ นักศึกษาและบรรดาอาจารย์ที่มีประสบการณ์  
ให้นักศึกษามีความคิดและอุดมการณ์ในการสร้างความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมอิสลามและการปฏิบัติ

---

ท่านผู้นำการปฏิบัติอิสลามได้กล่าวถึงอาจารย์นักปฏิบัติในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการสงครามเย็น  
และบรรดานักศึกษาที่เป็นนักปฏิบัติถือเป็นนายพลแห่งสงครามเย็น และกล่าวเสริมว่า  
ภารกิจของท่านคือการสร้างบทบาทที่แท้จริงเพราะความรุนแรงของสงครามเย็นของศัตรูนั้นมันรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างทวีคูณ

"หลีกเลี่ยงการเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือปรากฏตัวในมหาวิทยาลัย" ก็เป็นอีกคำชี้แนะหนึ่งของท่านผู้นำการปฏิบัติอิสลาม  
พร้อมกับกล่าวย่ำว่า ไม่ว่าใครจะอ้างเหตุผลใด ๆ เช่นการเลือกตั้งและกรณีอื่น ๆ ที่เป็นการทำทนายระบอบ ไม่สามารถเชื่อถือได้ และไม่  
มีคุณสมบัติดีพอที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยเหมือนกับทุกเป็นประเทศที่ไม่อนุญาตให้ทำการทำทนายระบอบการปกครองของตนเอง